


TẬP SAN
CHÀO MỪNG SINH NHẬT ĐOÀN

CHỦ ĐỀ
GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT



Chi đội Võ Thị Sáu
Lớp 6/4





Ta thường biết những tấm gương về những việc làm tốt đều xuất phát từ lòng yêu thương con người hay chính là một phẩm chất, tình cảm, vẻ đẹp tâm hồn của một con người. Đó là tình cảm yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, cảm thông, gắn bó với nhau để cùng sống và tồn tại. Lòng yêu thương được thể hiện qua những hành động đơn giản trong cuộc sống. Có khi nó đơn giản chỉ là một câu nói đơn thường là “Cho đi để nhận lại nhiều hơn”. Em đã từng nghe và biết rất nhiều tấm gương về những việc tốt trong cuộc sống, nhưng để lại ấn tượng nhất chính là tấm gương của chị Nguyễn Thị Ly - học sinh lớp 9/1 trường THCS Kim Đồng em.






Khai giảng một năm học mới 2022-2023 trường THCS Kim Đồng đã nhận được các phần quà hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở trường. Trong đó có chị Nguyễn Thị Ly đã được trao tặng một trong 50 xe đạp. Theo em được biết chị cũng có một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng chị đã từ chối khi được gọi tên lên trao quà, chị đã trình bày lại cho giáo viên chủ nhiệm vì lí do là nhà bạn đã có xe rồi và trao lại cho một bạn kém may mắn và cần nó hơn mình. Vào một buổi sinh hoạt dưới cờ, được sự cho phép của nhà trường, chị Ly đã lên vào trao lại xe cho bạn Nguyễn Chí Tài lớp 6/5, cũng có hoàn cảnh khó khăn. Em thật cảm phục với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” của chị. Trong hoàn cảnh chị cũng là một người khó khăn nhưng lại biết san sẻ cho những người hoàn cảnh khó hơn chính bản thân mình như câu nói “Lá lành đùm lá rách. Lá rùm ít đùm lá rách nhiều”.





Em còn được biết chị còn là một học sinh khá-giỏi trong lớp, dù hoàn cảnh có ra sao thì cũng không ngăn cản được sự cố gắng và học hỏi của chị. Qua đó trong cuộc sống không thiếu những người tốt, người có tấm lòng thiện nguyện, yêu thương và chia sẻ. Cuộc sống sẽ muôn màu hơn khi ta biết chia sẻ trong mọi hoàn cảnh. Người đón nhận tình yêu thương có thêm niềm tin vào cuộc sống. Một chút sự đồng cảm, chia sẻ mà bạn gửi đến cho người đang khó khăn sẽ là nguồn động lực để giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống.





Tình yêu thương con người luôn là vô giá và chúng ta phải cảm ơn khi có những người luôn bên cạnh, luôn yêu thương và giúp đỡ mình. Hy vọng với những chia sẻ về sự yêu thương bạn có thể hiểu rõ hơn về những cảm xúc trong cuộc sống. Hãy cùng nhau dang rộng tay chờ đón những điều vui vẻ, hạnh phúc, bỏ qua những sân si, những dự định độc ác. Như lời dạy của Bác Hồ kính yêu phát động phong trào “Nghìn việc tốt”: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp”. Và chị Ly là tấm gương tốt để chúng em noi gương theo./.

